

รณรงค์ลดแตะเงินสด

• ปิดความเสี่ยงติดโควิด



อัครชัย คีรีโล



สรawat ทรงศิริโล



สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล

แบงก์ รมรณรงค์ใช้เงินสด กรุงเทพฯ จับมือ กรมทางหลวง จัดแคมเปญ “ลดใช้เงินสด ลดเสี่ยงโควิด-19 ด้วย M-PASS” พร้อมชวนจ่ายค่ารถโดยสาร ขสมก. ผ่านบัตร ลดความเสี่ยงจับเงินสด จัดโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมออกบัตร 30 บาท ด้าน ธอส.เพิ่มช่องทางใหม่ให้ลูกค้าจ่ายค่าผ่อนบ้านออนไลน์เพียงสแกน QR Code ส่วน ทรมันนี้ จับมือร้านค้าชั้นนำชวนใช้อีวอลเล็ต

นายพิชิต จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้สนับสนุนกรมทางหลวงในการพัฒนาระบบการเติมเงินค่าผ่านทางบัตร M-PASS ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารทั้ง Krungthai NEXT และ Krungthai Netbank เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานผ่านช่องทางด่วน โดยไม่ต้องจับเงินสด นอกจากนี้ ยังสนับสนุน

ประชาชนชำระค่าโดยสาร ขสมก. ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพียงใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของตนเองแตะเพื่อชำระเงินที่เครื่อง EDC ที่ธนาคารได้ติดตั้งไว้ในรถ ขสมก. ทุกคัน โดยธนาคาร ได้จัดโปรโมชัน ฟรีค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท สำหรับบัตรโดยสาร ขสมก. ทุกประเภท พร้อมจำหน่ายบัตรโดยสารทุกคัน

เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

นายสรawat ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงได้จัดแคมเปญ “ลดใช้เงินสด ลดเสี่ยงโควิด-19 ด้วย M-PASS” ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563 โดยลูกค้ารายใหม่ที่สมัครใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร M-PASS และเติมเงินตั้งแต่ 1,000

บาทขึ้นไป ที่สาขาธนาคารกรุงไทย และจุดบริการตามสายทาง และลูกค้ารายเดิมที่เติมเงินผ่านช่องทาง Online เช่น QR Cross Bank แอปฯ Krungthai NEXT หรือ Krungthai Netbank ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เข้า Tag M-PASS คนละ 1 สิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ ณ วันที่ทำการการคืนเงิน รวมทั้งสิ้น 20,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ โดยจะเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันทำการ

ขณะเดียวกัน นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการกองการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. ได้กำหนดที่นั่ง เว้นระยะห่าง “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” พร้อมขอความร่วมมือประชาชนชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถชำระค่าโดยสารได้ทุกประเภททั้งรถโดยสาร

ธรรมดาและปรับอากาศ และบัตรมีจำหน่ายบนรถโดยสาร ขสมก. ทุกคัน นายอัครชัย คีรีโล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการชำระเงินกู้โดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาของธนาคาร เพื่อลดโอกาสในการเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เพิ่มช่องทางใหม่ในการชำระเงินกู้ออนไลน์ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th ด้วยระบบ “จ่ายค่าบ้านออนไลน์” เพียงกรอกและยืนยันข้อมูลครบถ้วน ระบบจะสร้าง QR Code สำหรับการชำระเงินกู้ในแต่ละครั้ง ให้ลูกค้าดาวน์โหลดหรือสแกนเพื่อชำระเงินกู้ด้วย Mobile Application : GHB ALL ของ ธอส. หรือของธนาคารใดก็ได้ เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ส่วน บริษัท ทรมันนี้ จำกัด ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์ แชร์ความห่วงใยและชวนให้ผู้ใช้ #อยู่บ้านเถอะนะ ลดความเสี่ยงรับไวรัส ด้วยการมอบบริการที่หลากหลายแบบสะดวกครบ จบในแอปฯเดียว พร้อมจับมือร้านค้าชั้นนำ อาทิ เซเว่น อีเลฟเว่น, ทรูคอฟฟี่, ทรูคอฟฟี่ โก, ซีพีเฟรชมาร์ท, เซลเตอร์, แมคโคร, ร้านกาแฟมวลชน, ฟาร์มแพคทอรี่, พอล, จังเกิ้ล คาเฟ่, อาราบิเทีย คาเฟ่ ฯลฯ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มีความจำเป็นยังต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยด้วยการใช้อีวอลเล็ตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสจับต้องเงินสดที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรครวมถึงไวรัสได้อย่างปลอดภัย